



ประกาศกรมทำอากาศยาน


เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดเสอากาศ ขนาดความสูง ๑๐๐ เมตร พร้อมรื้อถอน
เลขที่ ๙๓ /๒๕๖๐

ด้วยกรมทำอากาศยาน มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดเสอากาศ ขนาดความสูง ๑๐๐ เมตร พร้อมรื้อถอน ผู้ที่สนใจจะเข้าประมูลราคาติดต่อสอบถามขอรับรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมทำอากาศยาน เลขที่ ๗๑ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๖-๐๔๘๒ และดูเสอากาศดังกล่าวได้ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เสอากาศดังกล่าวจะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
๒. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินค่าเสอากาศทันที หรือวางเงินมัดจำเป็นเงินสดไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้ประมูลได้และจะต้องชำระที่ค้างชำระให้ครบถ้วนก่อนภายใน ๗ วันทำการ ถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และกรมทำอากาศยานมีสิทธิ์ที่จะรับเงินมัดจำที่วางไว้นั้นได้ทันที และนำเสอากาศดังกล่าวไปดำเนินการประมูลขายทอดตลาดใหม่
๓. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระราคาด้วยเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กรมทำอากาศยาน ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประมูลได้ที่ กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมทำอากาศยาน
๔. กรมทำอากาศยานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดถ้าเห็นว่าราคาของผู้ประมูลได้นั้นยังไม่เป็นราคาที่สมควรในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๕. กรมทำอากาศยานจะส่งมอบเสอากาศที่รื้อถอนให้กับผู้ประมูลเมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว และผู้ประมูลได้จะต้องจัดให้มีวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่าง ตามลักษณะของการรื้อถอนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายกับพื้นที่บริเวณข้างเคียงที่ทำการรื้อถอน หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น พร้อมปรับพื้นที่ที่รื้อถอนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจะต้องนำเสอากาศที่รื้อถอนออกไปจากกรมทำอากาศยานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวกรมทำอากาศยานจะคิดค่าปรับวันละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะนำเสอากาศที่รื้อถอนออกไปทั้งหมด ทั้งนี้กรมทำอากาศยานจะไม่รับผิดชอบการสูญหายหรือเสียหายทุกกรณี ในระหว่างที่เสอากาศที่รื้อถอนดังกล่าวอยู่ในครอบครองของกรมทำอากาศยาน

๖. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ ๗๑ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายจรุณ มีสมบุญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน